

BÁO CÁO
sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023
tại Trường Đại học Quảng Bình

Thực hiện Công văn số 640-CV/ĐUK ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về sơ kết phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2021 - 2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình (Đảng ủy trường) báo cáo như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Trường có 17 chi bộ trực thuộc với 204 đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ có 14 đồng chí; trong đó có 12 đồng chí có trình độ tiến sỹ; 13 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trường gồm: Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo và 18 đơn vị (07 khoa đào tạo, 01 Viện, 07 phòng và 03 trung tâm); các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội gồm: Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Hội Chữ thập đỏ.

Tổng số viên chức, nhân viên toàn Trường là 236 người, trong đó có 136 giảng viên; có 02 Phó Giáo sư, 49 tiến sỹ; theo chức danh nghề nghiệp, có 02 giảng viên cao cấp, 64 giảng viên chính.

2. Khó khăn

Trong 3 năm qua, sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước và của tỉnh. Đối với giáo dục đại học, công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, người học không lựa chọn vào học các trường đại học địa phương, nguồn thu từ dịch vụ giáo dục, đào tạo giảm, đời sống giảng viên, viên chức gặp nhiều khó khăn, ... đã ảnh hưởng đến việc triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trong Nhà trường.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, ngày 30 tháng 3 năm 2021 của

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận Khéo” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy trường ban hành Kế hoạch số 105-KH/ĐU ngày 13 tháng 5 năm 2021 về thực hiện và phát động phong trào thi đua “Dân vận Khéo” giai đoạn 2021 - 2025 tại Trường Đại học Quảng Bình.

Hàng năm, thực hiện kế hoạch công tác dân vận chính quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy lãnh đạo Nhà trường ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền, trong đó đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng bộ.

2. Công tác tuyên truyền

Đảng ủy trường tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Chính trị, Quyết định số 412-QĐ/TU ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Bình; Kết luận 120-KL/TW ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chương trình số 03-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 15 tháng 12 năm 2021 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU, ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận Khéo” giai đoạn 2021 - 2025.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 03 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp của các các tổ chức đoàn thể chính trị cấp tỉnh, phong trào dân vận khéo đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Mỗi viên chức, người lao động trong Nhà trường hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nâng cao đạo đức nhà giáo, trách nhiệm công vụ. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành; giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách của viên chức và người học.

Căn cứ Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận Khéo” giai đoạn 2021 - 2025, Đảng ủy trường tổ chức cho các tập thể, cá nhân, các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

Sau khi đăng ký, các tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mô hình. Kết quả thực hiện mô hình được báo cáo Đảng ủy trường cùng định kỳ báo cáo tổng kết năm học, tổng kết năm của tổ chức, đơn vị.

Kết quả xây dựng, công nhận các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023, gồm¹:

(1) Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn nghiên cứu khoa học do Công đoàn trường triển khai. Từ năm 2021 đến thời điểm báo cáo, đã có 73 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được triển khai²; có 612 công trình nghiên cứu khoa học của viên chức được đăng tải trên các tạp chí quốc tế, tạp chí trong nước và kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước³.

(2) Sinh viên QBU với phong trào nghiên cứu khoa học do Đoàn Thanh niên, Hội sinh trường triển khai. Từ năm 2021 đến thời điểm báo cáo, đã có 151 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, cấp Khoa của sinh viên được triển khai có chất lượng⁴.

(3) Tuyên truyền, vận động sinh viên hiến máu tình nguyện và tham gia Chương trình “Cùng em đến trường” do Hội Chữ thập đỏ trường triển khai. Giai đoạn 2021 - 2023, đã có trên 1.200 lượt sinh viên tham gia hiến máu với hơn 550 đơn vị máu được hiến, đặc biệt trong đó gần 200 đơn vị máu được

¹ Quyết định số 155-QĐ/ĐU ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình;

² Có 01 đề tài cấp quốc gia; 08 đề tài cấp tỉnh; 62 đề tài cấp cơ sở;

³ 45 công trình đăng trên các tạp chí quốc tế; 343 công trình đăng trên các tạp chí trong nước; 186 công trình đăng trên các kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước;

⁴ Có 85 đề tài cấp Trường, 69 đề tài cấp Khoa; có 20 đề tài được giới thiệu tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật các cấp.

hiến do Câu lạc bộ Trái Tim Hồng hiến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và một số điểm hiến máu cấp cứu khác. Nhờ công tác tuyên truyền, vận động tốt, số đơn vị máu được hiến luôn vượt chỉ tiêu do Hội Chữ thập đỏ tỉnh giao (riêng năm 2021 do dịch COVID nên không tổ chức hiến máu tập trung). Trong Chương trình “Cùng bạn đến trường” Hội Chữ thập đỏ trường đã vận động quyên góp, hỗ trợ và đã trao cho hơn 200 lượt sinh viên (là con liệt sỹ, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, sinh viên là người khuyết tật, con làng trẻ em SOS, là người dân tộc ít người...) với tổng số tiền trên 200 triệu đồng.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Đánh giá chung

Đảng ủy trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường, các đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các mặt hoạt động đạt nhiều kết quả. Qua thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ viên chức, người lao động và người học tiếp tục được nâng lên; phương thức, nội dung công tác vận động quần chúng ngày càng đổi mới. Từ đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng bộ và Nhà trường vững mạnh, phát triển.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa thường xuyên, liên tục; chưa thật sâu rộng trong đảng viên, viên chức, đoàn viên, hội viên. Chưa có cá nhân đăng ký mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến còn nhiều khó khăn.

3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

Một số đảng viên, viên chức và người học chưa nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhà trường chưa quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Công tác kiểm tra, đôn đốc xây dựng phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại Trường chưa được chú trọng.

4. Bài học kinh nghiệm

Qua thực tế triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Đảng ủy trường rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Trước hết, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trong đội ngũ đảng viên, viên chức, người lao động và người học về mục đích, yêu

cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Hai là, phong trào phải được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Đảng ủy, nhất là người đứng đầu Đảng ủy, Nhà trường, tổ chức đoàn thể và sự vào cuộc của toàn Đảng bộ; có sự thống nhất về nội dung, phương pháp triển khai tổ chức thực hiện mô hình.

Ba là, gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XIII và phong trào thi đua yêu nước.

Bốn là, xác định xây dựng và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” là việc làm thường xuyên của cả Đảng bộ trường, của mỗi đảng viên, viên chức, người lao động và người học; việc xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo” phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của viên chức, nhân viên và sinh viên, phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững, sức lan tỏa và khả năng nhân rộng.

Năm là, chủ động, sáng tạo trong việc lựa chọn và xây dựng mô hình, xác định cụ thể về quy mô, phạm vi, loại hình, số lượng, thời gian thực hiện, đặc biệt phải xác định cụ thể đối tượng thực hiện mô hình “Dân vận khéo” và đối tượng phối hợp để thực hiện mô hình.

Sáu là, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện phong trào; làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình; khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo ra động lực để thúc đẩy phong trào phát triển.

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương, của các cấp ủy Đảng, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 18 tháng 5 năm 2009 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

2. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi và bổ sung kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận Khéo” giai đoạn 2021 -

2025 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước các cấp.

3. Chỉ đạo Nhà trường, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tập thể, viên chức và người học đăng ký, xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình nguyện chung sức vì cộng đồng, ...; gắn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của ngành giáo dục, của các tổ chức đoàn thể một cách có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường và nhiệm vụ được giao, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình, các nhân tố mới. Đồng thời, tích cực tham gia thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường trong thời gian tới.

4. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, tiến hành kiểm tra, giám sát, khảo sát đánh giá chất lượng, hiệu quả các mô hình đã và đang triển khai thực hiện. Từ kết quả đánh giá các mô hình, lựa chọn những mô hình có hiệu quả để tiếp tục nâng cao chất lượng và nhân ra diện rộng, đồng thời đề xuất thay thế các mô hình không đảm bảo yêu cầu, mục tiêu đặt ra.

Trên đây là báo cáo sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023 tại Trường Đại học Quảng Bình, Đảng ủy trường báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình được biết để lãnh đạo, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy Khối;
- Đảng ủy Trường;
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị;
- Các tổ chức đoàn thể thuộc Trường;
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng